

ร้อยเรื่องเล่า งานกงสุล

จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี



ฉบับที่ 2/2555

ประจำเดือน สิงหาคม 2555

กงสุลแนะนำตัว

สวัสดิ์ครับพี่น้องคนไทยในยูเออีที่รักทุกท่าน ครั้งนี้ เรามาร่วมกันใน “ร้อยเรื่องเล่า งานกงสุล” ฉบับที่ 2 ในช่วง รอมฎอน ซึ่งเป็นช่วงที่คนมุสลิมถือศีลอด ในขณะที่อากาศร้อน หลายท่านอาจมีอาการเจ็บป่วย ปวดหัวตัวร้อน ทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยทีเดียว เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีเพื่อนคนงานไทยคนหนึ่งนำยาแก้ปวดและยาแก้แพ้จำนวนหนึ่งเข้ามาในยูเออี โดยไม่มีใบรับรองแพทย์ กำกับมาด้วย เพื่อใช้รักษาตัวเองยามเจ็บป่วย โดยไม่รู้ว่ายากดังกล่าวอยู่ในกลุ่มยาห้ามนำเข้าประเทศนี้ ผู้นำเข้าจึงถูกจับกุมคุมขังและส่งฟ้องศาล ซึ่งก็ต้องรอว่าศาลจะตัดสินต่อไปอย่างไร ในโอกาสนี้ ผมอยากแจ้งเตือนทุกท่านเกี่ยวกับการนำยาต่าง ๆ เข้ามาใช้ โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีว่าเป็นยาต้องห้ามหรือไม่ หรือจะให้ดีไม่ควรนำเข้ามาเลย หากเจ็บป่วยเล็กน้อยก็ซื้อตามร้านขายยาพร้อมกันนี้ สถานทูตได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดทำหมวดหมู่ยาต้องห้ามขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และจะรับนำแจ้งพี่น้องคนไทยต่อไปครับ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อเค็ดรื้อนประการใด และต้องการให้สถานทูตดูแล สามารถติดต่อผมได้ที่หมายเลข 02 557 6551 ต่อ 103 หรือ 050 812 6462 หรือทิ้งข้อความไว้ที่อีเมลของผม donrawee@yahoo.com ได้เสมอครับ... ดลวีร์ วรรณนท์

คำถาม: จะปฏิบัติตัวอย่างไรในยามเกิดสงคราม ?

แม้ว่าการเกิดสงครามกลางเมืองในยูเออี หรือการถูกประเทศใด โจมตีทางทหารจะมีโอกาสน้อย แต่เพื่อความไม่ประมาท สถานเอกอัครราชทูตขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเมื่อถูกโจมตีด้วยจรวด หรือเมื่อได้ยินเสียงไซเรน ดังนี้ 1) หากอยู่ในอาคาร ให้รีบเข้าไปในห้องหลบภัย หรือห้องที่อยู่ด้านในสุดของอาคารที่มีความปลอดภัย และปิดประตูหน้าต่าง 2) หากอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้รีบเข้าไปในอาคารที่ใกล้ที่สุด กรณีที่ไม่มีอาคารอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้ง และให้นอนคว่ำหน้า หมอบราบกับพื้นใช้มือประสานไว้หลังศีรษะ 3) หากอยู่ในรถ ให้รีบจอดข้างทาง ออกจากรถยนต์ และเข้าไปในอาคารข้างเคียง พื้นที่ที่มีที่กำบังนอนคว่ำหน้า หมอบราบกับพื้นใช้มือประสานไว้หลังศีรษะ แต่หากออกจากรถไม่ได้ ให้จอดข้างทางและนั่งรอในรถยนต์จนกว่าจะปลอดภัย 4) ห้ามนั่งรอหรืออยู่ในบริเวณอาคารใกล้ทางเข้าระหว่างถูกโจมตีด้วยจรวด เนื่องจากจะมีความเสี่ยงที่จะถูกสะเก็ดระเบิด หรือแรงอัดของระเบิดซึ่งตกใกล้กับอาคารที่หลบภัยอยู่ และสุดท้าย ขอให้พกเบอร์ติดต่อของสถานทูตไว้ตลอดเวลา เพื่อเราจะได้ให้การช่วยเหลือ และทำการอพยพท่านออกจากพื้นที่เสี่ยง

แจ้งเพื่อทราบ: อาชีพต้องห้ามสำหรับหญิงไทยในยูเออี

กระทรวงแรงงานไทยมีนโยบายไม่อนุญาตให้หญิงไทยเข้ามาทำงานในตำแหน่งแม่บ้านหรือคนเลี้ยงเด็ก กับนายจ้างส่วนบุคคลในประเทศตะวันออกกลาง เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ การทำร้ายร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการถูกคุกคามทางเพศ ยกเว้น กรณีการทำงานกับครอบครัวคนไทย ซึ่งมีนายจ้างเป็นคนไทย และกรณีการทำงานในอุตสาหกรรมโรงงานที่ใช้แรงงานหญิง โดยนายจ้างต้องจัดที่พักแยกเป็นสัดส่วน

ด้วยความปรารถนาดี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

ที่ทำการใหม่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี : Villas No. 1 & 2, Plot No. B7, South 22, Between Two Bridges, P.O. Box 47466, Abu Dhabi website: <http://www.thaiembassy.org/abudhabi/>